



๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๒

ผอ.ซีมีโอชี้การศึกษาไทยไม่พร้อมเปิดเสรีอาเซียน

ผอ.ซีมีโอ แจงการศึกษาไทยน่าเป็นห่วงหากเปิดเสรีอาเซียน ชี้เหตุความไม่พร้อมในหลายด้าน ทั้งหลักสูตร การเคลื่อนย้ายส่งผลเด็กไทยหลงลืมวัฒนธรรมตนเอง เสพติดของนอก หน้าซ้ำอังกฤษ - ภาษาที่สามยังไม่กระตือรือร้น ณะฝ่ายบริหารชัดเจนเรื่องนโยบายการศึกษาให้มากกว่านี้

7ก.ย.2554รศ.ดร.วิทยา จิระเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) กล่าวว่า การเตรียมพร้อมของการศึกษาไทย หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพ.ศ.2558นั้น ตนมองเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดกับการศึกษาไทย ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ยังเตรียมเนื้อหาดังกล่าวไม่พร้อม อาทิ หลักสูตรการเรียนผ่านไอซีที ผลงานวิชาการต่างๆ ของไทยที่เป็นรูปแบบภาษาอื่น เพื่อให้ต่างประเทศได้เรียนรู้ รวมถึงเนื้อหาที่ต้องมาจากประเทศสมาชิกอีก ที่ต้องมีการคัดกรองให้ดี เพราะมีความหลากหลายอยู่มากแต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่าการให้บริการทางด้านการศึกษาแบบไร้พรมแดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปเรียนในสถานที่จริงยังไม่พร้อม

2. เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา มีการเคลื่อนย้ายกันอย่างเสรี เมื่อถึงเวลานั้นประเทศที่มีอำนาจก็จะชักจูงนักเรียนและนักศึกษาไทย แล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คือเด็กไทยรับวัฒนธรรมของประเทศนั้นกลับมาจนกลายเป็นค่านิยมเสพติดของนอก ซึ่งหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะทำให้เห็นได้ว่าการศึกษาเป็นเพียงการหวังผลกำไร

และ 3. เรื่องภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของเด็กไทย เพราะขณะนี้เด็กอินโดนีเซียเริ่มเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สามกันแล้ว ดังนั้น ฝ่ายบริหารจะต้องจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภาษา การปรับแนวคิดว่าหากเด็กไม่ได้ภาษาที่สอง

ก็จะอยู่ในสังคม[อาเซียน](#)แบบไม่มีความสุข ทั้งนี้ การปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและใกล้ตัวเด็กที่สุด

"อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ กระทบกับการศึกษา อีกทั้งมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และความพร้อมด้านต่างๆ พอสมควร ไม่เหมือนบางประเทศที่โดนทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งข้อได้เปรียบเหล่านี้ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง คนไทยเองละเลยความขยันหมั่นเพียรกับการเรียนไป ไม่เหมือนกับบางประเทศที่ไม่มีความพร้อม และโดนภัยธรรมชาติ ที่มุ่ง ขยันหมั่นเพียรที่จะเรียน ดังนั้นฝ่ายบริหารต้องชัดเจนเรื่องนโยบาย การศึกษาให้มากกว่านี้ พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนการศึกษารับเสริม[อาเซียน](#)ที่ได้วางไว้ให้เป็นรูปธรรม" ผอ.ชมิโอ กล่าว